

Thoại Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2021



Kính gửi:

- Toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện;
- Bà con, Nhân dân huyện Thoại Sơn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, gần 2 tháng qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn đã chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, kịp thời thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là việc áp dụng và thực hiện tốt các biện pháp tăng cường cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đạt được nhiều kết quả tích cực, các chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát, dịch bệnh cơ bản được ngăn chặn. Hơn 30 ngày qua, huyện Thoại Sơn chưa phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng ngày trên thế giới vẫn có trên 200.000 người nhiễm bệnh với trên 2.000 người tử vong; trong nước, theo thống kê trong 1 tuần qua, bình quân mỗi ngày có trên 12.000 ca nhiễm và trên 300 người chết vì Covid -19. Riêng tại An Giang, trong vòng 1 tuần qua, trung bình mỗi ngày có trên 60 ca nhiễm và từ đầu dịch đến nay cũng đã có 24 người chết vì dịch bệnh Covid-19.

Do vậy, để giữ vững thành quả chống dịch mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn, nhất là các lực lượng tuyến đầu như Y tế, Công an, Quân sự, các tình nguyện viên đã không quản ngày đêm, mưa nắng, vất vả, gian lao, hy sinh thời gian bên gia đình và người thân mới có được. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", mỗi người dân là một "chiến sĩ", mỗi xã, thị trấn là một "pháo đài" trên mặt trận phòng chống dịch, tôi tha thiết kêu gọi:

- Toàn thể Nhân dân trong huyện hãy luôn chia sẻ, hưởng ứng và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, không được lơ là, chủ quan, chủ động, tích cực, tự giác thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của các cấp chính quyền địa phương và khuyến cáo của ngành y tế để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình, trong đó phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K: **Khẩu trang sạch sẽ luôn mang - Khử khuẩn rửa tay thường xuyên - Khoảng cách giao tiếp luôn trên 2m - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế đầy đủ**; Và hãy tiếp tục ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa thiết yếu hay trong các trường hợp khẩn cấp.

- Tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương; Thủ Trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và dưới cơ sở; Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, tình nguyện viên trên mặt trận phòng chống dịch phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện chung sức, chung lòng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bất cứ ai cũng không được có tư tưởng đứng ngoài mặt trận phòng chống dịch.

Dẫu biết rằng, việc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội trong thời gian dài đã và sẽ mang đến nhiều khó khăn trong cuộc sống, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế, việc làm của mỗi người dân nói riêng và ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung. Nhưng chúng ta phải quyết tâm thực hiện cho được, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết, vì sự an toàn của xã hội, vì cuộc sống bình yên lâu dài cho quê hương, đất nước. Mỗi người dân hãy là một “chiến sĩ” bởi vì chiến thắng này là chiến thắng của Nhân dân, vì Nhân dân!

Kính thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Thoại Sơn thân yêu!

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, góp phần cùng tỉnh An Giang và cả nước Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!



NGUYỄN THỊ MINH KIỀU

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn